

Vai trò cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

ÑOAN THÒ LÊ HUYỀN (*)

Phát triển vì con người là mục tiêu cao nhất mà nhân loại nào nhất ra và nâng đỡ đời tôi. Trong công cuộc đổi mới nhất nước theo hình hướng xã hội chủ nghĩa, Năng ta nào xã hội, con người và là mục tiêu, và là những lực phát triển kinh tế xã hội, và vẫn nên trung tâm của mọi vấn đề mà toàn xã hội đều phải quan tâm giải quyết cái và lý luận lại thời tiến.

Triết học Mác coi con người hiện thời là một chủ thể thống nhất, bao gồm cái tôi nhiên và cái xã hội, cái Tôi và cái nằm ngoài Tôi, cái nội nhất và cái phổ biến..., toàn bộ những cái đó tạo thành cái nhân với tổ cách một cách thể nhất mang giá trị xã hội. Ph.Ăngghen, trong tác phẩm “Chống Nuyring”, nào khẳng định rằng, xã hội không thể nào tôi giải phóng cho riêng mình được, nếu không giải phóng cho mọi cá nhân riêng biệt. C.Mác cũng nào từng nhận mạnh, chẳng khi nào con người cá nhân hiện thời tôi do thay đổi mọi hoạt động của mình, không con bò leathuộc và thôi lao động nào khiến cho hơi không có nước tôi do thất số, khiến cho hơi trở nên phiền diện, meo mòi. thì lao động mới biến thành hoạt động tôi giác và con người mới có thể chuyển từ “vòng quốc của tất yếu sang vòng quốc của tôi do”. Nhờ vậy, có thể nói, trong quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, muốn giải phóng xã hội thì phải bắt đầu giải phóng cho mọi cá nhân; mọi cá nhân nếu hạnh phúc một cách tôi giác thì mới có thể xóa bỏ nước tôi do lập giữa cá nhân và xã hội. Không thể các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác con luôn khẳng định mọi con người là một cá nhân nhất, nào nào, không ai giống ai, dù hơi có bò chỉ phải bởi các mối quan hệ xã hội thì nét nào nào, riêng biệt

của cá nhân cũng không bao giờ mất đi mà trái lại, càng phát triển phong phú hơn, rõ ràng hơn. Cá nhân không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, bắt nguồn từ cái bẩm sinh thần bí, mà là sản phẩm của xã hội. Vì thế C.Mác nào khẳng định: “Một liên hiệp mà trong nội số phát triển tôi do của mọi người là nhiều kiến cho sự phát triển tôi do của tất cả mọi người”. Con người càng tham gia vào đời sống xã hội bao nhiêu thì hơi càng có khả năng tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại và truyền thống của dân tộc, càng làm cho thế giới riêng của mình và kinh nghiệm sống của mình thêm phong phú và đáng và uyển chuyển. Nhiều nội chúng tôi rằng, xã hội càng phát triển bao nhiêu thì nội càng làm cho sự phát triển của cá nhân thêm phong phú bấy nhiêu.

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, khi nào ra chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường hình hướng xã hội chủ nghĩa, Năng ta khẳng định mục đích của sự phát triển nền kinh tế này là nhằm giải phóng mọi tiềm năng, tạo ra những tiến bộ kinh tế xã hội, khai thác triệt để và có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, tạo ra mối quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo nhiều kiến nên hơi và tiếp thu những thành quả văn minh của nhân loại. Hơn 20 năm nào mỗi đời tôi giác của cô che kinh tế mới, lấy lợi ích làm thước đo và những lực của sự phát triển, nền kinh tế thị trường hình hướng xã hội chủ nghĩa nào đem lại sinh khí mới cho sự phát huy cao nhất và có hiệu quả nhất và có hiệu quả nhất nguồn lực con người. Theo nội vai trò cá nhân cũng nước khẳng định, nước trên trong và dân trái lại đáng và bản tính tích cực của nội trong đời sống và trong công việc xã hội. Trên nhiều phương diện, ở nước ta hiện nay, con người với tổ cách cá nhân nâng nước

(*) Học viên Cao học, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

thể hiện mình với tất cả sức mạnh và vẻ kỳ diệu của nội lực biết, trong việc phát huy tài năng và trí tuệ của mỗi chủ thể

Con người, xét về bản chất là luôn luôn sáng tạo. Hoạt động sáng tạo có bản chất của con người là lao động sản xuất ra của cải vật chất. Con người không chỉ tìm kiếm trong tự nhiên một cách trực tiếp những vật phẩm cần thiết, mà trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người còn sáng tạo ra “giới tự nhiên thứ hai” nhờ C.Mác đã nói, và cùng với quá trình nội sáng tạo ra chính bản thân con người. Thước tiến hoạt động của con người là quá trình mang tính tự nhiên, phổ biến, biến con người thành con người xã hội, con người văn hóa.

Con người Việt Nam đã sống hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến, với số thống trị khác của thân quyền, vôong quyền trong một nền kinh tế nông nghiệp sản xuất nhỏ lạc hậu. Chính điều này đã làm cản trở tâm nhân thức và trình độ của con người Việt Nam, khiến cho con người Việt Nam không thoát ra khỏi tâm nhân thức ôi mốc nửa tinh cảm, tở duy kinh nghiệm. Trong mỗi cải nhân, số cải cụ thể chịu khuất phục số tìm tòi cải tiến, chủ nghĩa kinh nghiệm thay cho lý luận khoa học, vui với cái nghe thanh bạch, mô phỏng với thiên nhiên, mà không có gắng vốn lên để thay đổi cuộc sống, tìm ra cái mới, cải tiến bỏ. Khi nội số nhân nhục chịu nặng gian khổ khố khải nội xem là “mỗi nội tiếp nội nội năng trải trọng”, thậm chí con nội xem nhỏ là một triết lý sống cần noi gương. Cải xã hội hành động theo “lẽ làng” hơn là theo “phép nội”, nên con người Việt Nam bỏ kiếm haim, không phát huy nội vai trò chủ thể sáng tạo của mình.

Số chuyên nội nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường nội hội xã hội chủ nghĩa nội Việt Nam là nội chuyên nội mang tính chuẩn mực và phổ quát nhằm tìm ra những giải pháp cho tiến bộ của con người, cho xã hội Việt Nam chúng ta. Phát triển nền kinh tế thị trường nội hội xã hội chủ nghĩa và nâng nội ra nhiều nội môi, với những chuẩn mực giải pháp nội, phù hợp với bản chất và nhu cầu phát triển con người trong xã hội hiện nay.

Kinh tế thị trường nội hội xã hội chủ nghĩa nội làm thay đổi mỗi nội hệ số quan trọng trong nhân thức và trong cách hành giải vai trò

cải nhân theo cách truyền thống của nhân dân ta từ trước tới nay, từ lối suy nghĩ tiêu nội, manh mún tổng tồn tại hàng nghìn năm sang kiểu tở duy nội, khách quan của xã hội, nội lối suy nghĩ theo cách làm ăn lớn, không chỉ nghĩ nội ích một cách chung chung, mà là những nội ích thiết thực trước mắt và lâu dài.

Trong công cuộc nội môi nội ta hiện nay, ngoài nhân tố kinh tế ảnh hưởng nội cách nghĩ, cách làm của cải nhân, con nhân tố nội cũng coi ảnh hưởng nội – nội là tở nội Nho giáo mà sau nhiều năm nội môi, văn con tồn tại và con khai sáng tồn tại lâu dài. Tở nội nay vốn là tở nội nội tồn tại lâu dài và khai phá biến trong xã hội Việt Nam. Nội nội thâm sâu trong tở duy, trong nhân thức, trong cách hành giải về cải tở hữu, cải cải nhân của con người Việt Nam. Nội nay, con người Việt Nam, với những nội nội nhất nội, văn con tở nội thiên lệch, nội cao cải danh mà xem nội cải thức, nội cao cải tinh thần mà coi nội vật chất. Nội là một trong những nội nhân sâu xa làm cho xã hội ta thời gian qua coi nội số “giàu” về tinh thần mà không chú ý nội văn nội làm giàu vật chất. Nội cũng là nội nhân khiến cho chủ trương tồn vinh doanh nhân của Nội và nội ta nâng tở thanh tra nội con tính chất hình thức, mà không thay số cần thiết thức số phải coi nội nội doanh nghiệp lớn nội số cạnh tranh với những doanh nghiệp nội ngoài.

Hiện nay, khoa học và công nghệ hiện nay nâng phát triển với tở nội vượt bậc và thể hiện vai trò tở lớn của nội trong số phát triển của mỗi quốc gia, dân tở trên thế giới. Loại nội nâng thức hiện những nội nhậy số nội, nhất là số phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. nâng làm nội lớn những nội nội tiến tại, vượt xa những nội kỳ diệu mà nội xã hội coi trong nội nội. Chính vì thế nội sang giai nội lịch số nội, giải pháp cải nhân cần thiết phải nội nội cao với tở cách chủ thể sáng tạo nội cải nhân phát huy nội vai trò của mình thì cải cải nhân phải thể hiện nội: *thời nhất*, cần coi tở duy khoa học, nâng nội; *thời hai*, với tở cách chủ thể của hoàn cảnh, mỗi cải nhân cần nội ra yêu cầu sáng tạo và coi nội quá trình hoạt động thức tiến và cải hình thức hoạt động khác trong nội sống con người và trong sinh hoạt văn hóa tinh thần.

Ngày nay, loại người năng chóng kiến những bước nhảy vọt về tri thức, do nơi nơi hội mọi cái nhân phải hết sức năng nổ, kịp thời nắm bắt thông tin, khai quật, xử lý thông tin nhằm phục vụ cho nhu cầu nhân thức và hạnh phúc tiến của mình. Thức tế cuộc sống năng diễn ra hết sức sôi nổi, cái hôm qua còn là cái môi thì hôm nay, nơi nào bỏ vớt qua, những chỗ cho số vãi mỗi ra rồi. Mọi số vãi, hiện tổng luôn tìm ẩn trong những khía cạnh hình thành cái mới. Vì vậy, mọi cá nhân khi xem xét thế giới và hạnh phúc phải xuất phát từ thức tế khách quan, nói với nước ta thì cần phải lấy “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” làm mục tiêu phấn đấu cho mỗi thành viên trong xã hội, là tiêu chí để nhân gia hạnh phúc của mọi cá nhân trong việc thực hiện sự phát triển của đất nước.

Một thức tế hiện năng diễn ra là chuỗi ngửa bình quân đã từng tồn tại lâu dài trong đời sống của xã hội coi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, giờ năng bỏ quy luật thị trường phải với để những chỗ cho một cách nhìn nhận mới. Nơi là sự phải với tính bình quân với nguyên tắc luôn phấn đấu cho số vớt trôi, mà về thức chất, là vốn tôi công bằng, bình năng; mỗi hòng thú và cái ngoài nếu dựa trên tài năng và công hiến. Chính tiêu chí này đã tạo công và số lỗi biệt, tính y lai, làm hình thành trong xã hội một yêu cầu mới, nơi là sự vốn lên chiếm lĩnh những lãnh vực cao trong mỗi lĩnh vực hoạt động của tầng nhân.

Ben cạnh nơi số cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh không ít những vấn đề phức tạp do tác động tiêu cực của nó. Có chế độ thị trường mới ra về thức chất tính năng nổ trong cuộc sống của toàn xã hội; nơi có vài cái tài năng phấn đấu cho lợi ích, trong nơi lợi ích cá nhân nước quan tâm và trở thành những lực trực tiếp, thì nơi có phần quan trọng vào lợi ích công năng. Tính chất cạnh tranh cao của kinh tế thị trường, việc nên cao phẩm chất linh hoạt, chính xác của nó luôn nơi hội số gia tăng trí thông minh, ham học hỏi trong mỗi lĩnh vực hoạt động sống của người lao động. Đây cũng là một bước tiến hết sức quan trọng để xã hội Việt Nam dần có nước những thay đổi căn bản trong đời sống xã hội. Mà người “anh hùng” ngày nay còn là những người dám phải với mình kiến, vớt lên

những hạn chế truyền thống, nữa lại thanh tấu vớt bắt trong xã hội và bản về Toà quốc.

Do vậy, giải quyết cá nhân trong nền kinh tế thị trường không còn là vấn đề hay là vấn đề với một “tôi lỗi”, mà năng nước nên cao ben cạnh giải quyết công năng, tồn tại hai học với giải quyết công năng. Vai trò cá nhân nước kháng nên và nước quan tâm năng mỗi hôn, nước của vớt học một yếu tố một khía cạnh y nghĩa quyết nên trong việc thức hiện các nhiệm vụ của xã hội trong thời đại ngày nay. Nhân thức sâu sắc nước y nghĩa quan trọng nơi Năng và Nhân nước ta nên xác nên phải triển con người là mục tiêu, là năng lực của sự phát triển kinh tế xã hội, là sự nghiệp của con người, do chính con người thức hiện; năng thời, lấy sự phát triển kinh tế xã hội phúc vui cho sự tiến bộ của chính con người.

Có chế độ kinh tế thị trường mới ra một không gian rộng lớn cho sự phát triển cá nhân, phù hợp với quy luật chung của tiến bộ xã hội- nơi là việc nước tôi do sản xuất, kinh doanh... Số tôi do sản xuất, kinh doanh trong chế độ thị trường văn hạnh theo tiêu chí: con người với tổ cách năng lực và mục tiêu nên giải phóng cao nên năng lực, khai năng cá nhân cũng nhờ sự giải phóng năng lực của toàn thể nhân dân lao động. Nhiều nơi cũng coi ngửa lại tất cá nhân gì coi thể tạo ra nên kiến cho sự giải phóng con người với tổ cách cá nhân tôi do sản tạo nên trở thành những giải quyết cao nên.

Do vậy, coi thể nơi số chuyển nên sang nền kinh tế thị trường nên hòng xã hội chuỗi ngửa nên dần nên số thay đổi của xã hội và con người. Con người, trong số nơi hội và tất yếu của lịch sử nên hình thành những cá nhân- chuỗi thể sáng tạo. Quá trình nên nên con người trở phúc tung chuyển sang tôi chuỗi tôi lập và sáng tạo, tôi tình cảm sang duy lý tôi học tan vào công năng chuyển sang tồn trong cá nhân và bản sắc, bản lĩnh cá nhân. Đây nước xem là phòng hòng cô bản cho việc phát triển nhân cách cá nhân trong thời đại ngày nay, phù hợp với xu thế và số nơi hội tất yếu của kinh tế của xã hội. Phát triển kinh tế thị trường nên hòng xã hội chuỗi ngửa nơi hội chung ta phải nhảy ben, năng nổ trong quá trình tìm tôi nên phải triển về mọi mặt, ngày càng năng cao nữa vì và sức mạnh cá nhân với tổ cách chuỗi thể sáng tạo và hai học trong công năng xã hội.